
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          การโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ยืนยันคำสั่งย้ายไม่เกี่ยวกับการเมือง-ไม่กลั่นแกล้ง 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, 
ข่าวสด, soudhitalk, nationtv, newtv, hfocus, mcot, pptvhd36, isaranes, workpointtoday, thebangkokinsight, 
thestandard, cl3plus, ch7) ทีวีช่อง ThaiPBS 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ ไม่เกี่ยวกับการเมือง 
เป็นเรื่องของข้าราชการประจำ เพราะรัฐมนตรีไม่ได้ลงไปรู้จักกับ ผอ.รพ.ชุมชน พร้อมปฏิเสธมูลเหตุการโยกย้ายมาจาก
วิจารณ์นโยบายกัญชาและการควบคุมโควิด เพราะฝ่ายการเมืองจะไปหวั่นไหวกับทุกเ รื่องได้อย่างไร การเมืองดูแลเรื่อง
นโยบาย ส่วนปลัด สธ. มีหน้าทีถ่่ายทอดนโยบายไปยังข้าราชการ หากนโยบายใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกระเบียบก็สามารถ
เลือกไม่ปฏิบัติตามได้ ดังนั้น อย่านำรัฐมนตรีและเรื่องการเมืองเข้าไปข้องเกี่ยว ส่วนกรณีที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของเจา้ตัว
ก่อนโยกย้ายเป็นเรื่องของทางราชการ ปลัด สธ. ไม่ต้องมารายงานตน สำหรับกรณีที่พรรคการเมืองออกมาตั้งข้อสังเกตไม่เห็น
ด้วยกับคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร นั้น หากคนท่ีไม่เข้าใจก็อาจคิดว่าเป็นเรื่องการเมือง แต่คนที่เข้าใจจะรู้ว่าเป็นเรื่องของการทำงาน 
เป็นอำนาจของปลัด สธ. ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การโยกย้ายแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้ว สมัย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.
รพ.ขอนแก่น ย้ายไป รพ.ร้อยเอ็ด ทุกวันนี้ รพ.ร้อยเอ็ด กลายเป็น รพ. ที่มีประสิทธิภาพ เวลาที่ใครถูกย้ายแล้วโวยวายส่วน
ใหญ่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจทำอะไรไม่ดีไว้แล้วกลัวคนมาตรวจสอบ ส่วนท่ี นพ.สุภัทร ระบุว่าย้ายไป รพ.สะบ้าย้อย เพื่อ
ต้องการให้ได้รับความลำบากนั้น เรื่องนี้ย้อนแย้งกับเหตุผล และเจตนารมย์ของ นพ.สุภัทร ที่ดำรงตำแหน่งประธานชมรม
แพทย์ชนบท ส่วนกรณีประชาชน หรือภาคประชาชนรวมตัวกันคัดค้านการย้ายนั้น ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ แต่
ขอให้แสดงออกตามขอบเขตกฎหมาย อย่าโทษเรื่องการเมือง เพราะไม่มีความเชื่อมโยงกัน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thaigov, nationtv, mcot, hfocus, pptvhd36, thailandplus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า อำนาจการสั่งย้าย ผอ.รพ.ชุมชน เป็นอำนาจของผู้ตรวจราชการ สธ. ไม่ใช่
อำนาจของปลัด สธ. และไม่ได้มีการแก้ไขหนังสือคำสั่งเพื่อหวังจะมาย้ายคนคนเดียวออกจากพื้นที่แน่นอน ทุกอย่างเป็น
อำนาจผู้ตรวจราชการ ปลัดกระทรวงทำหน้าที่ออกกติกา และทำให้ชัดเจน ระเบียบใช้กับทุกคน โดยระเบียบของข้าราชการ
ระดับสูง มีการโยกย้ายทุก 4 ปี ส่วนพ้ืนท่ี อ.จะนะ ขณะนี้มีความเจริญมาก ไม่ได้กันดารหรือลำบากเหมือนในอดีต การย้ายไป 
อ.สะบ้าย้อย ดูแล้วไม่ได้มีการสูญเสียอะไร ทั้งเงินเดือนและเบี้ยเสี่ยงภัยได้รับครบ ไม่มีอะไรที่ นพ.สุภัทร เสียประโยชน์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36 
     - นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนเซ็นต์คำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ชี้แจงเหตุผลการ
โยกย้ายว่า ทาง รพ.สะบ้าย้อย กำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหลายเรื่อง เห็นว่า นพ.สุภัทร เป็นคนเก่งมีความสามารถ
จึงย้ายให้เข้ามาพัฒนา รพ.ในพื้นที่ ยืนยันไม่มีการกลั่นแกล้ง และไม่เกี่ยวกับการที่ นพ.สุภัทร ออกมาวิพากษณ์วิจารณา
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เพราะตัวเองก็สนิทกับ นพ.สุภัทร มาเกือบ 20 ปี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ ต้องยกให้ท่านอนุทิน เรื่องการโบ้ยและการสร้างวาทกรรมให้ตนเองดูดี แต่ในครั้งนี้
ประชาคมสาธารณสุขและประชาชนท่ัวไปมองเห็นแล้วว่าท่านไม่ยืดอกยอมรับ 
     2 เตรียมฟ้องศาลปกครอง เหตุโยกย้ายไม่เป็นธรรม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ch3plus, workpointoday, pptvhd36) 
     - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ที่ถูกคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สะบ้าย้อย ให้สัมภาษณ์ หลัง
รับทราบว่าถูกคำสั่งว่า ไม่คิดว่าจะถูกคำสั่งย้ายจริงแม้จะมีกระแสมาก่อนหน้านี้ ตามปกติน่าจะเห็นคำสั่งก่อนใคร ผู้ใหญ่น่าจะ
แจ้งก่อน แต่กลับเห็นข่าวจากสื่อพร้อมประชาชนท่ัวประเทศ เป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม มองได้ชัดว่าไม่ปกติ ตนมีอีกภารกิจเป็น
ประธานชมรมแพทย์ชนบทตั้งแต่ปี 2563 วิพากษ์วิจารณ์การทำงาน นโยบายต่าง ๆ ของ สธ. เช่น ไม่เห็นด้วยต่อนโยบาย
กัญชาเสรี การโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม การบริหารจัดการโควิดและวัคซีน การไม่ลงนามงบส่งเสริมป้องกันโรคปี 2566 หรือการ
ซื้อ ATK ที่มีข้อสงสัย ไม่ทราบว่าเพราะเหตุนี้หรือไม่จึงมีคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรม ส่วนกรณีมีคนมองว่า การย้าย ผอ.รพ.ที่มี
ศักยภาพในการทำงานไปพัฒนา รพ.อื่น ๆ ย่อมก่อประโยชน์ต่อพื้นที่ต่อประชาชนนั้น เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการ
ทำงานใน รพ.ชุมชน ไม่เหมือนกับ รพ.จังหวัด ที่บริหาร รพ. เป็นหลัก แต่ รพ.ชุมชน ต้องบริหารชุมชนด้วย ต้องมีสายสัมพันธ์
ที่ดี การทำงานร่วมกับชุมชนต้องใช้เวลา 5-10 ปี สร้างมิตรภาพ สร้างงาน ทั้งนี้ เตรียมฟ้องศาลปกครองกับ ม.157 เพราะเห็น
ว่าไม่เป็นธรรม แต่จะขอปรึกษาหารือก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดเยอะ 
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     3. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งโยกย้าย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ nationtv 
     - กลุ่มมวลชนและเครือข่ายเอ็นจีโอ อ.จะนะ จ.สงขลา รวมตัวกันที่หน้า สสจ.สงขลา โดยมีการนำพวงหรีดมาวาง พร้อม
อ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ต่อคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่
เห็นด้วย และบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีผู้ตรวจราชการ สธ. ย้าย ผอ.รพ.ได้ สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ผิดปกติ รมว.สธ. ต้องเร่งทบทวนบทบาทหน้าที่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า นพ.สุภัทร ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ จากที่เห็นด้วยกับ
นโยบายของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องกัญชาเสรี โดยหลังจากนี้จะมาทวงถามคำตอบภายใน 3 วัน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกแถลงการณ์ ไม่เห็น
ด้วยกับการสั่งย้ายหมอสุภัทร ประธานชมรมแพทย์ชนบท พ้น รพ.จะนะ ถามมีเหตุผลอะไร มีเรื่องการเมืองเข้ามาเอี่ยวหรือไม่ 
ขอให้ สธ. ช้ีแจงด่วน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ประชาไท, voicetv) 
     - กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ประณามการโยกย้าย นพ.สุภัทร เป็นทำลายระบบธรรมาภิบาลของ สธ. ขอเรียกร้องให้ 
รมว.สธ. และผู้บริหาร สธ. ยกเลิกคำสั่งย้ายทันที และขอสนับสนุนให้ข้าราชการผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบนโยบายรัฐให้เข้มแข็ง
และยึดมั่นบทบาทหน้าที่น้ีต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
     - กลุ่มองค์กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นัดรวมพลอ่านแถลงการณ์คัดค้านการย้าย
หมอสุภัทร และออกแถลงการณ์ประณาม รมว.สธ. เชื่อเป็นการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่หมอสุภัทร ออกมา
วิจารณ์นโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย นำมาสู่การออกคำสั่งย้ายในครั้งนี้ ถือเป็นการกลั่นแกล้งของผู้มีอำนาจทาง
การเมือง  

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ภาพรวมการติดเชื้อในประเทศ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ 
     - กรมควบคุมโรครายงานข้อมูลล่าสุดรว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ในประเทศยังคงปรับตัวลดลง สวนทางกับ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันท่ี 15–21 ม.ค. 2566 พบมีรายงานผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาใน 
รพ. 627 ราย เฉลี่ยวันละ 90 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า (8-14 ม.ค.) ที่มีผู้ป่วยใหม่ 969 คน เฉลี่ยวันละ 138 คน ขณะที่
ผู้เสียชีวิตตลอดสัปดาห์อยู่ที่ 44 ราย ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิต 65 ราย  เฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ พบติดเชื้อ 8 คน มีอาการต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. 1 คน ที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีอาการ สัญชาติที่ตรวจพบเช้ือ 
อันดับ 1 คือ จีน 3 คน เมียนมา กัมพูชา ญี่ปุ่น อังกฤษ และเกาหลีใต้ ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าสายพันธุ์ที่
พบในไทยขณะนี้ ร้อยละ 86 คือ โอมิครอน BA.2.75 ส่วนท่ีเหลือเป็นสายพันธุ์อ่ืนท่ีเคยพบในต่างประเทศ 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เน้นย้ำหน่วยงานของ สธ. ให้ดำเนินตามข้อปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังโควิด 19 
ตามแนวทางของ คกก.ด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้พิจารณาใช้มาตรการต่าง ๆ ต่อผู้เดินทางจาก
ทุกประเทศโดยคำนึงถึงหลักการเท่าเทียม 
 2. ตรวจสอบกรมควคุมโรค-สป.ใช้งบฯคุมโควิดล่าช้า 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ 
     - สตง. เผยแพร่รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน โครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของ “กรมควบคุมโรค-สำนักงานปลัด สธ.” ใช้งบ 1.5 
พันล้าน รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ระบาด พบไม่เป็นไปตามแผนงาน ล่าช้านานนับปี รับมือได้ไม่ทันกาล จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ล่าช้า-ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บางอย่างยกเลิก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, soudhitalk) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า ยังไม่เห็นหนังสือตรวจสอบทาง สตง. อย่างเป็นทางการ แต่ยินดีและพร้อม
ให้ข้อมูลกับทาง สตง.ทุกอย่าง ทั้งนี้ ภาพหนังสือท่ีปรากฎในข่าวเป็นหนังสือเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ และมีการหลุดมาจากโลก
ออนไลน์ ซึ่งถือว่าไม่ถูกระเบียบทางราชการในการตรวจสอบ  
     - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ตามที่ สตง. ได้สุ่มตรวจสอบการใช้งบฯ สธ. 4 โครงการ 
วงเงิน 1.5 พันล้านบาท โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบ 2 โครงการ คือ 1. โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อ
รับมือการระบาดของโรคโควิด ผลโครงการในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนจำนวน 88 รายการ จากที่ได้รับอนุมัติ 
99 รายการ สูงเกือบ 90% โดยมีเพียง 10 รายการที่ช้ากว่าแผน ขอขยายเวลาดำเนินการต่อ 8 เดือน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

- 
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ระบบไอทีเกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่ตามลักษณะการใช้งาน และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาด และมี 1 รายการที่ขอยกเลิก คือ การจัดหาเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สาเหตุ
เนื ่องจากไม่มีผู ้ยื ่นเสนอราคา ยืนยันผลงานภาพรวมของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ
สถานการณ์โควิด 19 และ 2. โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคโควิดในระดับพื้นท่ี มีการยกเลิกการจัดหารถเก็บ
ตัวอย่างชีวนิรภัย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด  มาเป็นวิธีการตรวจ ATK แทน PCR 
รายการดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต่อสถานการณ์ และส่งงบประมาณส่วนน้ีคืนไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า ส่วนอีก 
1 รายการเป็นการจัดหารถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นรถที่ต้องมีการประกอบขึ้นเพื่อรองรับภารกิจเฉพาะ ไม่ใช่สินค้า
สำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การผลิตต้องนำเข้าช้ินส่วนและอุปกรณ์บางรายการเข้ามาประกอบภายในประเทศ ในขณะ
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและเวลาที่ใช้ในการจัดส่งอุปกรณ์ระหว่างประเทศ มีความ
ล่าช้าในการส่งมอบครุภัณฑ์ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายและขยายระยะเวลาโครงการออกไป 8 เดือน 

          กัญชา  

ลงพื้นที่ กทม.สร้างความเข้าใจกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus, ch7) 
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กอง
คุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผอ,กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 
นพ.ธันวา บัวมหะกุล รองผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีสถานีตำรวจนครบาลบาง
ซื่อ ลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565” 
ให้กับประชาชน และ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ซ.อารีสัมพันธ์ ซ.ราชครู และ ถ.พหลโยธิน กทม. พร้อมดำเนินการตรวจ 
การจำหน่ายหรือแปรรูปช่อดอกกัญชา พบผู้กระทำความผิด 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และพักใช้ใบอนุญาต พร้อมให้
หยุดประกอบกิจการช่ัวคราว 

- 

ตรวจร้านกัญชาเกาะสมุย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN, thailandplus) 
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย นายอรรจน์กร สมเกียรติกุล รองนพ.สสจ.สุ
ราษฎร์ธานี (ด้านบริหาร) และจนท.ตำรวจ สภ.บ่อผุด ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง ในการบังคับใช้กฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.
2565” ณ ถ.เลียบหาดเฉวง หาดละไม บ้านปลายแหลม (บ่อผุด) เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พบสถานประกอบการที่มีการ
จำหน่ายช่อดอกกัญชาจำนวน 10 ราย มีผลให้ดำเนินคดี 5 ราย พักใช้ใบอนุญาต 1 ราย ส่วนอีก 4 รายดำเนินการได้ถูกต้อง 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2567 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, newtv, thebangkokinsight, thejournalistclub) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2567 ภาพรวม สธ. มีวงเงินคำขอรวมทั้งสิ้น 437,131.4 ล้านบาท แบ่งเป็นคำขอของหน่วยงานในสังกัด 10 กรม 219,652 
ล้านบาท กองทุนในกำกับ 3 กองทุน 214,362 ล้านบาท และองค์การมหาชน 6 หน่วยงาน 3,117 ล้านบาท ได้ย้ำว่า ขอให้
ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแนวทางเศรษฐกิจสุขภาพ 
Health for Wealth  
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า คำของบประมาณในส่วนของ สป.สธ. รวม 154,572.2 ล้านบาท ซึ่ง
นอกเหนือจากงบรายจ่ายด้านบุคลากร จะเป็นงบประมาณที่ใช้เพื่อการดูแลประชาชน โดยเฉพาะงบลงทุนที่นำมาใช้พัฒนา
สถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงงบดำเนินการที่ใช้ในการรองรับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และมีงบลงทุนที่นำมาใช้ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแพทย์ออกไปดูแล
สุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล  

- 

เตือนกินของดิบเสี่ยงเป็นพยาธิ อาหารเป็นพิษ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, thejournalistclub, chiangmainews, thebangkokinsight) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลปิวิดีโอหญงิสาวเปิบพิสดาร นำ
ปูเป็น ๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง และใช้มือหยิบปูที่ยังดิ้นอยู่กินสด ๆ เตือนว่าการบริโภคอาหารลักษณะนี้ไม่ถูกสุขลักษณะ
และไม่ควรเลียนแบบ เนื่องจากการกินเนื้อสัตว์ดิบ เช่น ปูดิบหรือปูดอง กุ้งแช่น้ำปลา หรืออาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ที่ใช้ความร้อน
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงอาหารประเภทยำต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงได้รับไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ อย่างพยาธิใบไม้ปอด 

- 
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ซึ่งน้ำย่อยในกระเพาะไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ ทั้งนี้ การประกอบอาหารต้องล้างวัตถุดิบให้สะอาด และใช้ความร้อนทำให้สุก
อย่างทั่วถึง เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค ไข่พยาธิ และสารเคมีตกค้าง 
ปัญหาจิตแพทย์ไทยไม่เพียงพอ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์) 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณี ครม.อนุมัติงบ 686 ล้านบาท สำหรับโครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบด้านการดูแลสุขภาพจิต ระยะเวลา 5 ปี ว่า ปัจจุบันจิตแพทย์มีจำนวนน้อยมาก ทั้งประเทศมีประมาณ 800 
คน สัดส่วนจิตแพทย์ 1 คน ดูแลประชากรเกิน 1 แสนคน และจำนวนนี้ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานในภาคเอกชน ส่วนหนึ่งไม่ได้ทำ
หน้าท่ีจิตแพทย์แล้ว เหลืออยู่ในภาครัฐอัตราน่าเป็นห่วงมาก บางจังหวัดไม่มี โดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กมีน้อยมาก เด็กถูกบูลลี 1 
คน กว่าจะได้พบจิตแพทย์ต้องรอนานถึง 6 เดือน สาเหตุที่มีจิตแพทย์น้อยเพราะการขับเคลื่อนเรือ่งสุขภาพกายและสุขภาพจติ
ยังไม่สมดุล ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตคาดว่าจะเพิ่มอีกหลายเท่า ขณะที่การเพิ่มจิตแพทย์ต้องใช้เวลา และระบบการดูแลสุขภาพจิต
อื่น ๆ ไม่ได้ราบรื่น ส่วนท่ี ครม.อนุมัติงบดังกล่าว ก็ยังต้องพิจารณางบประมาณภายใน สธ. ก่อน  

- 

ส่งเสริมผู้ประกอบการทำตามกฎหมายวัตถุอันตราย 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus 
     - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้
ดำเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เริ่มใช้บังคับ การยื่นคำขอ
และการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถต่อยอด สร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าโลก สานนโยบายคนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง หรือ Health for 
Wealth “นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

- 

แนะชักชวนบุตรหลานออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า 
     - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะพ่อแม่ผู้ปกครอง ชักชวนบุตรหลานออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อตาม
ช่วงวัยให้แข็งแรง เป็นเกราะภูมิคุ้มกันโรค แบ่งตามช่วงวัยได้ดังนี้ เด็กปฐมวัย อายุ 2 -6 ปี ควรให้ออกกำลังกายในรูปแบบ 
การละเล่น หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเพ่ิมทักษะในด้าน IQ และ EQ เด็กวัยประถม อายุ 7-12 ปี  ในรูปแบบ
ของกีฬาที่มีแรงกระแทกเพื่อเพิ่มความแข็งและความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เด็กวัยรุ่น อายุ 13 -18 ปี ใน
รูปแบบกีฬาหรือกิจกรรมเป็นทีม ที่มีกฎกติกาเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะ ร่างกายและจิตใจ และดื่มให้เพียงพออยา่ง
น้อย 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อทดแทนน้ำท่ีเสียไประหว่างวัน 

- 

โรคเอ็กซ ์
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv 
     - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยรายงานจาก WHO ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโดยไมท่ราบสาเหตุว่าเป็นจุลชพี
หรือไวรัสประเภทใดจำนวน 97 ราย เสียชีวิตแล้ว 17 ราย ในหมู่บ้านปามีร์ คาลัน จ.บาดัคชาน อัฟกานิสถาน ถือเป็นโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง โดย WHO ได้กำหนดให้มีการรับมือภายใต้โค้ดเนม “โรคเอ็กซ์” 

- 

ข่าวปลอม 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - ดื่มน้ำโซดาช่วยทำให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น อย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า โซดาไม่มีส่วนช่วยในการย่อย
อาหาร ความเป็นกรดของโซดาเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งเสริมให้เกิดกรดไหลย้อนและฟันผุ จึงควรดื่มในปริมาณพอเหมาะ และ
เลือกโซดาที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สังเกตเครื่องหมาย อย. ก่อนซื้อทุกครั้ง 
     - ปลากระป๋องต้องแปรสภาพผ่านความร้อนก่อนรับประทานเพราะเป็นอันตราย อย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมช้ีแจง
ว่า ปลากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาปรุงสุกบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ผลิตโดยใช้ความร้อนสูงเพื่อทำลายจุลินทรีย์
อันตราย ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียแม้ไม่แช่ตู้เย็น จึงสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องนำมาผ่านความร้อนซ้ำ  
     - สูตรหมักผมด้วยกระเทียม รักษาผมร่วง ทำให้ผมแข็งแรง อย. ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมช้ีแจงว่า ยังไม่มีเอกสารทาง
วิชาการหรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือทีย่ืนยันว่ากระเทียมสามารถรักษาผมร่วงได้จริง กระเทียมมีสรรพคุณตามข้อมูลสมุนไพรที่ใช้
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด รักษากลากเกลื้อน จึงไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผมร่วง   

- 

 


